

Quận 3: Khánh thành trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 2)



Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành trường THCS Lương Thế Vinh

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/3, UBND Quận 3 tổ chức lễ khánh thành trường Trung học cơ sở (THCS) Lương Thế Vinh (cơ sở 2). Đền dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3 Phạm Thành Kiên; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Bảo Quốc.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Trần Thanh Bình cho biết, Phường 10 là khu vực tập trung đông dân cư, tuy nhiên trước đây trên địa bàn chưa có trường học của khối THCS, các em phải đi học ở phường lân cận, Trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 1) tại 474 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, điều đó ít nhiều gây ảnh hưởng cho quá trình đi lại cũng như học tập của các em học sinh trên địa bàn Phường 10.

“Để giảm gánh nặng về sĩ số học sinh cho các trường THCS tại các phường lân cận và hướng đến mục tiêu xây dựng một trường THCS đạt chuẩn về chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Quận 3, HĐND TP chấp thuận chủ trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời Nghĩa trang Hội giáo tại địa điểm 360C Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3 để xây dựng mới Trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 2).”- Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Trần Thanh Bình cho biết.

Đồng chí Trần Thanh Bình cho rằng việc xây dựng mới trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 2), Quận 3 là công việc hết sức cần thiết nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ học sinh trong khu vực, đảm bảo đạt chuẩn về chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công trình được khởi công vào ngày 21/9/2020, với diện tích hơn 2.190m². Trường có quy mô 5 tầng với 32 phòng học, 7 phòng chức năng và các phòng làm việc. Sau 14 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Trần Thanh Bình đề nghị trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 2) cần phải tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục, học sinh không chỉ giỏi các môn học, mà còn có hiểu biết về xã hội, văn hóa nói chung, được cung cấp những kỹ năng cần thiết. Đặc biệt giáo dục lòng nhân ái, nhân văn, nhân cách cho các cháu học sinh.



Bí thư Quận ủy Quận 3 Phạm Thành Kiên cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng

Với cơ sở vật chất mới được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Trần Thanh Bình yêu cầu Ban Giám hiệu trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 2) cùng tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh càng phải quyết tâm, biến suy nghĩ thành hành động để xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu nhà trường, xây dựng môi trường làm việc, học tập tốt nhất, tạo động lực cho sự phát triển, cho khát vọng, ý chí, niềm tự hào ở mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Bên cạnh đó, cần đổi mới tư duy, tích cực áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, khơi gợi sự sáng tạo, hứng thú và đam mê học tập cho các em học sinh, góp phần xây dựng Quận 3 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Minh Ngọc bày tỏ, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng và thế mạnh về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học hiện có, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường vững mạnh, mà trọng tâm là “chất lượng”. Thầy dạy với tinh thần trách nhiệm, trò học tích cực, chủ động, trung thực, để tạo nên môi trường giáo dục chất lượng, hiệu quả. Xứng đáng với với niềm tin của các cấp lãnh đạo, của phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh đó, sử dụng và bảo quản ngôi trường mới, đúng mục đích, hiệu quả, bền vững theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu của nền giáo dục tiên tiến, hội nhập, góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục thực hiện các mô hình giảng dạy học tập tiên tiến như: tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp, võ tự vệ... và năm học 2022-2023, trường đưa vào mô hình tin học quốc tế, ngoại ngữ 2, thư viện thông minh.